

หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า ทำไม "ทีวีพูล" หรือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จึงไม่มีบทบาทอะไรบ้างเลย กับข่าวคราวการเลือกตั้งทั่วไปของเมืองไทย ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและรวมทั้งการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มกราคมศกหน้า

ที่ผ่านมา "ทีวีพูล" จะรับผิดชอบงานข่าวพระราชสำนักอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อความครบถ้วนในการนำเสนอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถัดจากนั้น ก็เป็นงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธีใหญ่ๆ รวมทั้งงานด้านกีฬาระดับนานาชาติหรือระดับโลก

ข่าวเลือกตั้งทั่วไปนั้น จะเป็นการทำกันเองของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง แข่งกันบ้าง ไม่แข่งกันบ้าง ตามแค่กระแสหรือความรู้สึกนึกตัวของคนทำงานและผู้บริหารของแต่ละช่อง ที่จะว่ากันไปในแต่ละครั้ง

ข่าวเลือกตั้งของโทรทัศน์เมืองไทยที่ผ่านมา นั้น แยกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรก เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั่วไป ก่อนผลการเลือกตั้งจะปรากฏออกมา หรือก่อนการนับคะแนนจะสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นการหรือไม่กี่ตาม

ส่วนหลังคือ ผลการเลือกตั้งทั้งที่เป็นทางการ

'ทีวีพูล' สบายดี?



และไม่เป็นทางการ

ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งพยายามให้น้ำหนัก หรือให้ความสำคัญของข่าวการเลือกตั้งทั้ง 2 ส่วน ไม่ต้อยกว่ากันไปเท่าใดนัก ส่วนแรกนั้นก็ว่ากันไปตามฝีมือและคุณภาพ สักภาพของแต่ละช่อง ส่วนหลังก็ว่ากันอย่างไรนั้นเหมือนกัน

แต่ดูเหมือนว่า...ส่วนหลังนั้นจะพบกับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงด้วยกันทั้งนั้น!!

ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์เมืองไทยแม้แต่ครั้งเดียวว่า ผลการนับคะแนนหรือ ข่าวผลการเลือกตั้ง ของสถานีโทรทัศน์ช่องใด จะได้รับการ

ยอมรับอย่างแท้จริงเท่าที่ควร...ด้วยเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน

เหตุผลทุกอย่างนั้น จำกัดความจนได้ข้อสรุปว่า ผลการเลือกตั้ง นั้นเป็นงานใหญ่เกินกว่าสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งช่องใด จะรับมือได้ไหว หรือจะทำได้ไหว แม้ว่าจะมีการลงทุนลงทุนกันปานใดก็ตาม!!

กับการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 6 มกราคมศกหน้า ซึ่งมองเห็นภาพแห่งข้อสรุปดังกล่าวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

สถานีโทรทัศน์ช่องใดจะสามารถรายงานสด ผลการเลือกตั้ง จากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศทั้ง 400 เขต ได้เองอย่างครบถ้วนทั้งหมด หรือจะลดหย่อนลงมาให้เหลือการรายงานสดจาก 76 จังหวัด...ก็ยิ่งลำบากเต็มกลืนยิ่งขึ้น!!

ถามว่า...ในทางปฏิบัตินั้น ทำได้หรือไม่สำหรับสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อเดียวที่สามารถสนองความต้องการของคนไทยทั้งประเทศ ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด...ในห้วงเวลาและสถานการณ์อันเป็นโศกแม็กซ์

สุดยอดของวันเลือกตั้งเช่นนั้น

ตอบได้ทันทีว่า...ทำได้และเป็นไปได้ หาก "ทีวีพูล" จะออกโรงมารับหน้าที่เฉพาะช่วงการรายงานสดจากทุกพื้นที่ ทุกเขตเลือกตั้ง สำหรับข่าวผลการนับคะแนนหรือ ผลการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องไปรับผิดชอบข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่ปล่อยให้ป็นหน้าที่ หรือการพิสูจน์ฝีมือของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องกันเอง

เหมือนกับการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกที่ "ทีวีพูล" รับผิดชอบช่วงการแข่งขันและผลการแข่งขัน ส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆ หรือเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งปวงนั้น แต่ละช่องก็ประชันฝีมือกันเอาเอง!!

คำถามคือไปจึงมีว่า "ทีวีพูล" ไม่คิดจะออกโรงมาดำเนินการถ่ายทอดสด ผลการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคมศกหน้าบ้างเลยหรือ?

หรือว่าจะปล่อยให้แต่ละช่อง "นับ" ผลการนับคะแนนกันแบบปัสสาวะไม่สะเด็ดน้ำ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอีกต่อไป?

สถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง ลอมอาการบ้านข้อนี้ไปติดคุงประไร

โดยเฉพาะ "ทีวีพูล"!!

